

SỐNG ĐẠO

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con!" (Gioan 13,14)



Tổng Giáo Phận Toronto - Archdiocese of Toronto
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish
St. Cecilia's Church
161 Annette Street, Toronto, Ontario, Canada M6P 1P5
Telephone : [416] 769-8104 Fax: [416] 604-2607
E-mail: gxcttdvntor@gmail.com

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

Lễ Chúa Nhật: Thứ Bảy: 5g00 chiều.
Chúa Nhật: 1g00 trưa và 4g00 chiều.

Lễ ngày thường:
Từ Thứ Ba đến Thứ Sáu: 7g00 tối.

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM B

NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2017



Hát Nhập Lễ:

Nguyện Mùa Vọng (5g & 1g)

ĐK. Từ trần gian con ngược trông lên Chúa ơi! Cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai Chúa ơi! nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương, Người ban ơn cứu rỗi yêu đương bốn phương cho đoàn con ngóng chờ.

1. Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hùng đồng phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương. Xóa tội trần gian xóa bao lỗi đời.
2. Xin mưa xuống trần gian Đấng Cứu Tinh. Phá mọi nghịch mưu xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời Con Chúa Chí Linh. Nối lại tình thương thế gian nước Trời.

Bài Đọc I:

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16

Vương quyền của Đa-vít sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Chúa.

Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

Khi vua được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Na-than: "Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải." Ông Na-than thưa với vua: "Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với ngài." Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng: "Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít: Đức Chúa phán thế này: Người mà xây nhà cho Ta ở sao? Chính Ta đã cất nhắc người, từ một kẻ lừa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en. Người đi đâu, Ta cũng đã ở với người; mọi thù địch người, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt người. Ta sẽ làm cho tên tuổi người lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho người được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, Đức Chúa báo cho người biết là Đức Chúa lập cho người một nhà. Khi ngày đời của người đã mãn và người đã nằm

xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi người đứng lên kế vị người - một người do chính người sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Nhà của người và vương quyền của người sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của người sẽ vững bền mãi mãi."

Đó là Lời Chúa.

Hát Đáp Ca:

Thánh Vịnh 88

1. Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng. Vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín của Ngài. Vì Chúa phán: Tình thương đó xây dựng đến thiên thu. Đức tin thành của Chúa thiết lập trên cung trời.
2. Lập giao ước với người Ta đây tuyển chọn. Thề hứa cùng Đa-vít tôi trung rằng: dòng dõi của người bền vững mãi vì Ta muốn xây dựng đến thiên thu, muốn thiết lập củng cố ngai vàng người muôn đời.
3. Người thừa Chúa: thân phụ con nay là Ngài, là Chúa mà con kính tin luôn, là núi đá độ trì. Và Chúa phán: Nay Ta sẽ thương người đến muôn năm. Sẽ giữ hoà giao ước với người luôn khôn rời.

Đáp. Con sẽ ca tụng tình thương của Chúa đến muôn đời.



Bài Đọc II:

Rm 16,25-27

Mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nay lại được biểu lộ.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi loan báo, khi rao giảng Đức Giê-su Ki-tô. Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. A-men.

Đó là Lời Chúa.

Tụng Hô Tin Mừng:

Lc 1,38

Alêluia, Alêluia, Alêluia. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. *Alêluia, Alêluia, Alêluia.*



Tin Mừng:**Lc 1,26-38***Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.*

Tin Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói:

"Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?"

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần :

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đó là Lời Chúa.

Hát Mừng Lễ: Con Xin Tiến Dâng: TCVN 204 (5g)

ĐK. Con xin tiến dâng lên này rượu nho cùng bánh miến: Hương kinh ngát bay triển miên, tung hô Chúa bao dịu hiền.

1. Bánh miến này tinh trắng, và đây tấm linh hồn con. Thấm thiết niềm tin yêu dâng về Thiên Chúa uy quyền.
2. Chén cứu độ nhân thế này con tiến dâng thành tâm. Tiếng khẩn nguyện bay cao như trầm hương trước Thiên tòa.
3. Kính tiến về nhan Chúa ngàn cay đắng nơi trần gian. Tiếp nối cuộc hy sinh trên đống xưa Chúa dâng mình.

**Lễ Dâng Mong Đợi (1g)**

1. Niềm mong đợi xin dâng lên Chúa trong bánh thơm ly rượu ngon đây lễ dâng của đoàn chúng con. Van xin trời cao hãy đỡ xuống trần làn sương phúc ân, xóa gột buồn đau thế nhân.

ĐK: Xin Chúa thương vui nhận lấy niềm tri ân thành kính con dâng. Xin Chúa ban Con Một Chúa để muôn người thỏa nỗi chờ mong.

2. Lòng chân thành ăn năn thống hối xin xót thương thứ tha tội lỗi con thiết tha kêu cầu Chúa ơi! Nay con hỉ hoan thúc tỉnh mong đợi ngàn mây sẽ mưa, mưa tràn hồng ân cứu độ.

**Hát Rước Lễ:****Để Chúa Đến (5g)**

1. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao luôn ước ao một thế giới sống vui đạt dào một thế giới không còn khổ đau.

ĐK. Để Chúa đến trong cuộc đời. Để Chúa đến mang ơn trời. Nguồn hạnh phúc cho con người, mưa cứu rỗi cho mọi nơi.

2. Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người yêu suốt đời chỉ biết sống hiến dâng phục vụ và hướng đến ân tình trời cao.
3. Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng hơi ấm. Nên nơi Ngài nấu thân khi xuống trần một đêm cô vắng. Cho con được ủi an ai khóc than ai khó khăn giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát vang dậy trời cao.

Mong Chờ Giêsu (1g)

1. Dòng đời trôi theo tháng năm qua rồi. Chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi mong chờ. Lòng chờ mong không biết đến bao giờ, được gặp Giêsu. Ma-ra-na (Ma-ra-na-tha) Ma-ra-na (Ma-ra-na-tha). Lòng chờ mong không biết đến bao giờ, được gặp Giêsu.
2. Dòng đời trôi theo nắng sớm mưa chiều. Tìm gần tìm xa nghe như vẫn tiêu điều. Rồi ngày nao tôi sẽ yêu thương nhiều, vì gặp Giêsu. Ma-ra-na (Ma-ra-na-tha) Ma-ra-na (Ma-ra-na-tha). Rồi ngày nao tôi sẽ yêu thương nhiều, vì gặp Giêsu.
3. Cuộc trần ai đưa nát tan cho đời. Người người biệt ly bao sông núi chia lìa. Rồi ngày nao từ bốn phương quay về, gặp được Giêsu. Ma-ra-na (Ma-ra-na-tha) Ma-ra-na (Ma-ra-na-tha). Rồi ngày nao từ bốn phương quay về, gặp được Giêsu.
4. Người ở đâu man mác bốn phương trời. Dặm ngàn trời mây muôn hoa lá mong Người. Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn, đợi chờ Giêsu. Ma-ra-na (Ma-ra-na-tha) Ma-ra-na (Ma-ra-na-tha). Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn, đợi chờ Giêsu.

Hát Kết Lễ: Ave Maria, Con Dâng Lời: TCVN 578 (5g)

1. A-ve Ma-ri-a con dâng lời chào Mẹ. A-ve Ma-ri-a, con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn màu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào A-ve Ma-ri-a. Con dâng lên Mẹ lời mừng Ma-ri-a đầy phúc. Ma-ri-a đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Ma-ri-a Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa.

2. A-ve Ma-ri-a con dâng lời chào Mẹ. A-ve Ma-ri-a, con dâng lời chào Mẹ. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi. Con say sưa đọc lên lời A-ve Ma-ri-a. Qua bao năm lạc đường rồi, bao đêm sương mờ tối. Ma-ri-a Mẹ ơi hồn con héo úa rã rời. Con trông lên Mẹ dịu dàng ôi Sao mai bừng sáng. Ma-ri-a tình thương Mẹ ơi trông xem hồn con.

Xin Vâng (1g)

1. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn gian khó hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ĐK. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.

2. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối bầy chông giăng chặn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.



Lịch Lễ, Thông Báo, và Sinh Hoạt Cộng Đoàn

Hiệp Ý Cầu Nguyên:

Mới Qua Đời: *Ông Giuse Nguyễn Lê Huấn (US) *Bà Maria Nguyễn Thị Tịnh (VN) *Trần Ngọc Sơn *Giuse Hà Văn Tâm (VN) *Anna Vũ Thị Đoan.

Lễ Giỗ: *Tôma Nguyễn Văn Bằng, Gioan Đỉnh Công Đoán, Anna Đỉnh Thị Bằng *Maria Nguyễn Thị Linh, Tôma Phan Văn Tựu *Matthew Trần Bá Hiến, Đaminh Phạm Tôn Sơn *Đaminh Nguyễn Văn Sơn (100 ngày) *Giuse Nguyễn Văn Báu.

Xin Lễ: *Giuse Nguyễn Lê Huấn *Giuse Nguyễn Quảng *Trần Ngọc Sơn *Anna Ngô Thị Du, Phêrô Nguyễn Kim Lâm, Esave Nguyễn Thị Triệu, Phêrô Ngô Văn Tự *Giuse và Maria *Anna Đỗ Thị Luận, Phêrô Nguyễn Văn Quỳnh, Thêrêsa Đỉnh Thị Ngà, Maria Nguyễn Thị Thoa *Đaminh Phạm Văn Cộng *Bà Maria Nguyễn Thị Tịnh (Ban Tương Tế xin) *Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đã ban cho gia đình con, khoẻ mạnh, bình an *Cho gia đình đi xa bình an.

Xin Lễ Nguyên Năm:

*Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống *Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà *Đức Cha Raphael Nguyễn Văn Diệp *Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân *LM Gioan Đỗ Hoàn Sinh *LM Bênêdictô Đỗ Minh Nhơn *LM Phêrô Nguyễn Phúc Lợi *LM Giuse Nguyễn Đỉnh Phùng *LM Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quân *LM Giuse Phạm Ngọc Hoan *Sơ Matha Lê Thị Gương *Phêrô Đỗ Văn Nền, Maria Đào Thị Bích, Phêrô Lê Văn Ngạn, Ysavê Lê Thị Thiện, Giuse Lưu Đỗ Minh Lễ, Gioan Lê Văn Công, Maria Võ Thị Lại, Phêrô Trầm Lại, Evaritus Đỗ Minh Chí *Maria Nguyễn Thị Tâm *Phaolô Nguyễn Lê Tước, Maria Nguyễn Thị Tri, Đôminicô Nguyễn Lê Cự, Maria Đào Thị Y, Têrêsa Bùi Thị Luân *Barnabê Phấn, Agata Hương, Ông Cố Giuse Trần Văn Chua, Ane Nguyễn Thị Na *Phêrô Phạm Anh Tuấn *Maria Mai Thị Quý Dung *Phêrô Nguyễn Văn Bửu *Cao Thị Kính *Anna Nguyễn Thị Sang *Maria Mai Thị Bạch Tuyết *Maria Phạm Thị Vân *Bà cố Maria Nguyễn Thị Sâm *Maria Kiều Thị Hiếu, Maria Nguyễn Thị Thuần, Anphongsô Lê Minh Tâm, Maria Nguyễn Thị Thế, Đaminh Nguyễn Văn Vàng, Maria Nguyễn Thị Toán, Vincentê Nguyễn Văn Xuân, Maria Nguyễn Thị Phượng, Vincentê Nguyễn Văn Cải, Vincentê Nguyễn Văn Lùng, Vincentê Nguyễn Văn Hoàn *Maria Phạm Thị Huệ *Maria Phạm Thị Huệ (CDTV xin) *Đôminicô Trần Văn Tý, Phaolô Trịnh Bá Tiệm, Maria Nguyễn Thị Thơm, Maria Trần Thị Đào *Lh Ông Bà, Cha Mẹ, Cầu Bình An, Hạnh Phúc *Anna Trần Thị Tỷ, Nam Tăng *Gioan Baotixita Trương Văn Trọng *Phêrô Lê Đình Biển *Maria Đỗ Thị Xuân Mai *Giuse và Maria *Đaminh Trần Ngọc Huynh, Các Linh Hồn Mồ Côi *Nguyễn Tấn Nguyên *Đôminicô Ngô Kim Long *Giuse Vũ Văn Sơn *Maria Phan Thị Dung *Giuse Trần Vịnh *Maria Nguyễn Thị Hoa (HDMV xin) *Các Linh Hồn *Tôma Nguyễn Văn Bằng *Phêrô Trần Ngọc Vạn *Lh ông bà tổ tiên, mồ côi, thai nhi *Maria Lưu Thị Tiến, Maria Nguyễn Thị Lý *Giuse Nguyễn Văn Rỹ, Anna Phạm Thị Lữ *Louis Nguyễn Văn Ngự, Maria Hoàng Thị Mạnh *Vincentê Nguyễn Văn Hiệp (HDMV xin) *Maria Hoàng Bạch Tuyết, Gioan Baotixita Phạm Văn Hiến *Phêrô Lê Văn Minh Tuấn *Anna Hà Thị Vinh, Anna Hà Thị Chuẩn *Giuse Phạm Ngọc Tuy, Anna Phạm Cung, Annê Nguyễn Thị Rung, Maria Trần Thị Phượng *Phêrô Lý Chánh Luận *Giuse Cao Văn Phước, Giuse Cao Minh Hoàng, Anna Cao Thị Quý *Maria Nguyễn Thị Tụng, Vincentê Nguyễn Văn Nguồn *Antôn Nguyễn Hoàng Nam *Maria Nguyễn Thị Kiểm *Maria Lê Thị Nguyên, Gioakim Trần Văn Quảng *Giuse Phạm Nam *Maria Châu Thị Xin *Maria Nguyễn Thị Huyền *Joakim Đỉnh Phan Trung, Vincentê Đỉnh Viết Ty, Maria Nguyễn Thị Chuyển, Các Linh Hồn *Giuse Trần Minh Mậu, Giuse Trần Minh Phương, Anna Nguyễn Thị Hiến, các linh hồn mồ côi, Michael Bùi Duy Khang *Giuse *Giuse Lê Đình Mỹ *Giuse Lưu Tuấn Đức *Giuse Nguyễn Lê Huấn.

Các Ý Lễ, xin quý vị vui lòng bỏ vào thùng khấn, hoặc gọi VPGX trước thứ Sáu. Xin cảm ơn.



Phân Ưu

• Giáo Xứ xin chia sẻ niềm thương tiếc với gia đình về sự ra đi của các ông và các bà: Giuse Nguyễn Lê Huấn, Giuse Hà Văn Tâm, Trần Ngọc Sơn, Bà Maria Nguyễn Thị Tịnh, Bà Anna Vũ Thị Đoan. Xin Thiên Chúa thương đón nhận các linh hồn về hưởng phúc trường sinh, và xin Chúa tiếp tục ban ơn bình an cho mọi người trong các gia đình.

LỊCH LỄ

- 25-12. Thứ Hai: **Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng.**
- 26-12. Thứ Ba: Thánh Stêphanô, Tử Đạo, Tiên Khởi. Lễ kính.
- 27-12. Thứ Tư: Thánh Gioan, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lễ kính.
- 28-12. Thứ Năm: Các Thánh Anh Hải, Tử Đạo. Lễ kính.
- 29-12. Thứ Sáu: Thánh Tôma Becket, Giám Mục, Tử Đạo.
- 30-12. Thứ Bảy: Sau Thứ Hai Mừng Chúa Giáng Sinh.
- 31-12. Chúa Nhật: **Lễ Thánh Gia : Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Lễ kính.**

Đông Cúng trong Các Thánh Lễ Tuần Qua:

Dâng Cúng: \$3,527.00
Quý Tu Sửa Thánh Đường: \$1,910.00
Xin Lễ: \$325.00
Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị trong việc yểm trợ sinh hoạt của Giáo xứ và duy trì nhà Chúa.

THÔNG BÁO

Kết Quả Xổ Số Đại Nhạc Hội Tình Yêu Giáng Sinh 2017.

- Giải Độc Đắc #01712 (\$1000.00 Cash) Chưa nhận.

- Giải Nhì #00190 (1 Apple iPad Air 128 GB) Chưa nhận.

1 Giải An Ủi:

- Giải 1 #02247 (\$100) Chưa nhận.

• Những giải thưởng chưa nhận, sẽ hết hạn vào ngày **31-12-2017**, sau ngày này tất cả giải thưởng không người nhận sẽ được xung vào Quỹ Tu Sửa Thánh Đường St. Cecilia. Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị qua việc ủng hộ và yểm trợ ĐNHTYGS. Quý ông bà và anh chị em nào có số trúng giải, xin liên lạc VPGX. Xin chân thành cảm ơn.

Chương Trình Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh và Lễ Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa

1- THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH: Chúa Nhật 24-12. (không thay thế lễ Chúa Nhật)

• Thánh Lễ I:

- 5g00 tối: Nghi Thức Vọng Giáng Sinh, Rước Chúa Hải Đồng.

- 5g30 tối: Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh.

• Thánh Lễ II:

- 8g00 tối: Nghi Thức Vọng Giáng Sinh, Rước Chúa Hải Đồng.

- 8g30 tối: Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh.

- 12g00 đêm: Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh (tiếng Anh).

2- ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH: Thứ Hai 25-12-2017 (Lễ trọng, buộc)

- Thánh Lễ 01g00 trưa và 4g00 chiều.

3- LỄ THÁNH GIA: Thứ Bảy 30-12-2017:

- Thánh Lễ 5g00 chiều.

- Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình mừng lễ Quan Thầy trong Thánh lễ có nghi thức Chúc Lành cho các cặp Vợ Chồng trong Giáo Xứ kỷ niệm 5,10,15, 20, 25...năm Thành Hôn.

- Chúa Nhật 31-12: Thánh Lễ 1g00 trưa và 4g00 chiều.

4- THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM: Chúa Nhật 31-12-2017:

- 5g30 chiều ngay sau Thánh lễ 4g00. Thánh Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Tạ Ơn cuối năm. Đón Giao Thừa 2018 cùng với cộng đoàn Giáo xứ Cecilia tiếng Anh và tiếng Việt.

5- LỄ MẸ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA: Thứ Hai 01-01-2018:

(Lễ trọng, buộc) Ngày cầu cho Hoà Bình Thế Giới:

- Thánh lễ lúc 1g00 trưa và 4g00 chiều (nghi thức thắp nến ngay sau Thánh lễ 4g00 chiều).